
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดันครสวรรค 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป  2562 

วันที่   22   พฤษภาคม   2562 

เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
----------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

รายชื่อผูมาประชุม 

     ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1.นางจิตรา  หมีทอง   ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2.นายภราดร  อุดมการณเกษตร  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค (1) 

3.นายชํานาญ  เหลืองบํารุงรกัษ  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค  (2) 
4.นายกวี        อศัวรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

5.นายนพดล     สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

6.นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

7.นายณรงค พนมวัน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

8.ด.ต.ธงชัย   วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

9.นายสมชาย   ยุกติรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

10.นายวิโรจน   กลิ่นโตนด  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี 

11.นางอังสุมาลย  เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

12. นายวินัย  ดวงสุทธา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

13.นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว (เลขานุการสภาฯ) 

14.นายอรรถพร  แรงกสิกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว 

15.นายนิยมศักดิ์   ภักดีจันทร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

16.นายสมบูรณ    สุวรรณโสภณศิร ิ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอชุมแสง 

17.นายธีรพันธ    ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอทาตะโก 

18.นายสมศักดิ์    แจมฟา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมวงก 

19.นางธนิดา      ศกุนรักษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

20.นางบญุลือ   สงเสริมอุดมชัย  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

21.นายขาว       พัดศรี   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 

22.นายยงยุทธ    สังขสุด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตากฟา 

23.นายสุชาติ     เรืองชัยเสรพีงษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเกาเลี้ยว 

24.เกรียงรบ      หนูคํา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอชุมตาบง 
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ฝายบริหาร 

1.นายไกรสิน  ศิลปาจารย  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัตหินาที ่

     นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

2. นายพีระพงษ  วงษนิยม  ผูอํานวยการกองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3.นางบุญยวีร ชาติวัลลภ  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

4. นางอวยพร   สุขไสย   ผูอํานวยการกองคลงั 

5. นายสราวุธ   สายหยุด   ผูอํานวยการกองชาง 

6.พ.จ.อ.สุธาพิพฒัน บุญประจันทร  หัวหนาฝายบานพักคนชรา  (แทน ผอ.กองสงเสริมฯ) 
7. นางสาวอราม   วัฒนะ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8.นายสันติ      จันทรเผิบ  ผูอํานวยการกองกจิการพาณิชย    

9.นางสริิพร     บริรักษเลิศ  ผูอํานวยการกองพสัดุและทรพัยสิน 

10.จาเอกเอกราช  กะระกล  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

11.นายสมคิด   บุญครอบ  หัวหนาสํานกัปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  

12.นางนจัวนันท  พรีะญาอานนท  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

13.นายอภิรักษ    อุนใจ   ผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลัย  (จิรประวัติ) นครสวรรค 

 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายอุทัย  ทุเรียนทอง   หัวหนาฝายการประชุม 

2.นางสาวอาภาพัตร  ชาญชัยมงคล หัวหนาฝายกิจการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3. นางสาวไพลิน    ปนุชาต ิ   หัวหนาฝายสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 

4.นางศิริรัตน  อินทรประสิทธิ์  หัวหนาฝายขอมูลสารสนเทศ 

5.นายสม สินชัย   ผูสื่อขาวมติชน 

6.นางสาวอาภาพร   ชํานาญหมอ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

7.นางสาวจอมสุณิสา  คันธพงษจิรภาส นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

8.นางนพรัตน   ไชยมงคล  หัวหนาฝายงบประมาณ 

9.นางสาวทัศนีย   โชติเจริญสุข  หัวหนาฝายนโยบายและแผน 

10.นายปโยรส  ปุญญฤทธิ์  หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 

11.นางสาวสุพิชญา   กุลนาพันธ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

12.นางสาววิภาวี  วิระสันติ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

13.นางสาวภิญญาพัชญ แหงมงาม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

14.นางอุบล   เติมประยูร  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

15.นางจันทนา   ผดุงจิตต  หัวหนาฝายการเงิน 

16.นางสาวพิมพชนก   ชุณวิรัตน  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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17.นางสาวสุกัญญา     อยูสิงห  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

18.นางธนัญ   วรรณฤกษ   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

19.นางสาวแพรภัทรา   จุติเดชาโชติ ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

20.นางทัศวลี ผึ้งสีใส   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ผูลาประชุม 

ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
1.นายสุรวิทย ฤทธิ์ฉ่ํา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอไพศาลี 

2.นายวรศักดิ ์ นิ่มดิษฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอหนองบัว 

3.นายสุรจิต บัวทองศร ี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

4.นายกิติรัตน ภัทรปรีชาสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอตาคล ี

5.นายเผชญิ พวงสมบตั ิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอตาคล ี

ผูขาดประชุม 

1.นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว 

2.นายชวฤทธิ์ วิบูลรัตน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมเปน 

  

ผูไมมาประชุม 

       ไมมี  

 

 

************************************************ 
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นางสาวชุติมา เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

เลขานุการสภา อบจ.นว. สวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน เขานั่งประจําที่ ที่เจาหนาที่ไดจัดไว

ด วยคร ับ  บ ัดนี ้ ที ่ป ระช ุมส ภาอ งค ก าร บร ิห าร ส วนจ ัง หว ัด

นครสวรรค  สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ประจําป  2562  พรอมแลว 

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ไดมาครบองค

ป ระชุมแล ว  ลํ าดั บต อ ไป ขอ เ รี ยน เชิญท า นจิ ตร า   หมี ทอ ง  

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ขึ้นจุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัยคะ ขอเรียนเชิญคะ ประกาศสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค  เรื ่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป  2562  

ดวยมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ที่จะตองใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  

นครสวรรค  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปน

รายการใหม อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ของสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และเรื่องอื่นๆ 

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช 2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) 

พุทธศักราช 2562 จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 ตั้งแตวันที่ 22 

พฤษภาคม  2562 ถึงวันที่  28 พฤษภาคม 2562 มีกําหนดสมัย

ประชุม 7 วัน จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ  

วันที่ 13  พฤษภาคม  2562  นางจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ขึ้นทําหนาที่

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการประชุมสภา

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 2562 ขอเรียนเชิญทานประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด ทั้งสองทานดวยคะ ขอเรียนเชิญคะ 
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นางจิตรา  หมีทอง   -  เรียนทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ทานรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน  ทานหัวหนาสวน

ราชการ และทานผูมีเกียรติ สื่อมวลชนทุกทาน  การเรียกประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2   

ประจําป 2562  ในวันนี้เปนการประชุมเพื่อใหสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ดําเนินการการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคและคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

เพื่อพิจาณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 

และอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและเรื่องอื่นๆ  

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ทั้งนี้เปนความจําเปนและเพื่อประโยชนของ ประชาชนและขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว 

ดิฉันขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 2562  ณ  บัดนี้คะ  

- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 1  เลยนะคะ 

 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม   

นางจิตรา   หมีทอง   - เนื่องจากวันศุกรที่  24  พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. นะคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ใหเรานั้นไดไป

บันทึกเทปถวายพระพรในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา นะคะ ก็ขอเรียนเชิญทานสมาชิกนะคะพรอมกนั

ที่องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค เวลา 14.00 น. นะคะ เพราะวา

เราตองไปบนัทกึเทป เขากําหนดเวลาใหเรา 16.00 น. เย็น เพราะฉะนั้น

เราตองออกจากองคการบริหารสวนจังหวัด ประมาณ 14.00 น. แตงกาย

ชุดปกติขาว ผูหญิงก็รวบผมใหเรียบรอยนะคะ ผูชายก็แตงกายสุภาพในชุด

ปกติขาว ก็ขอเรียนเชิญนะคะซึ่งเปนปแรกของรัชกาลที่ 10 ซึ่งเปนวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 10  

ก็ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานไปรวมบันทึกเทปถวายพระพรคะ 
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นางจิตรา   หมีทอง   -  ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 2   

ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจาํป 2562  

เมื่อวันที่  2  เมษายน 2562  

- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคะ เชิญคะ  

 

นายชํานาญ    เหลืองบํารุงรกัษ  -  เรียนประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  

ส.อบจ.นว. อําเภอตาคลี เมื่อวันที่  4  เมษายน  2562  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม ซึ่งประกอบดวย นางสาวชุติมา  เสรีรฐั  

 นายเผชิญ    พวงสมบัติ    นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ  

 นายชํานาญ   เหลืองบํารุง รักษ  และนางธนิดา ศกุนรักษ  

 ไดรวมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจําป  2562 

เมื่อวันที่  2  เมษายน  2562  ซึ่ งจากการตรวจรายงานการ

ประชุมและไดฟงจากเครือ่งบันทกึเสยีงแลว ปรากฏวารายงานการประชมุ

ดังกลาว ถูกตองครบถวนทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณา 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะคะ ก็ไดตรวจบันทกึ 

ประธานสภา อบจ.นว. เทปจากการประชุมเมื่อครัง้ที่แลว มีสมาชิกทานใดทีจ่ะขอแกไขใน

รายงานการประชุมไหมคะ ขอเรียนเชิญคะ  ไมมีนะคะ ถือวาที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมนะคะ 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค  สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจําป 2562  

เมื่อวันที่  2  เมษายน 2562     

  

- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 3 
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ระเบียบวาระที่ 3   - เรื่องแจงเพื่อทราบ 

3.1 เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4/2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 

3.2 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรคประจําป 2561  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ขอเชิญทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกคะ ทั้ง ขอ 3.1 และ 3.2 เลยนะคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - 3.1 เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการ 

นายก อบจ.นว.    เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2564 

     ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 รายการ 

   ไดแก โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค เนื่องจากองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดรัฐจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน

ทั่วไปจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรการปกครองสวนทองถิ่นดานการจัดการ

การศึกษาทองถิ่นใหแกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) 

นครสวรรค สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  สูงกวา

งบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/2  และไดรับความเห็นชอบจากนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  พรอมไดประกาศใชเมื่อวันที่ 

22 เมษายน  2562  แล วนั้ น เพื่ อ ใ ห เ ป น ไปตามร ะ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/2 และขอ 24 ใหผูบริหารทองถิ่น

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่ออนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติรวม 
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ทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของและ

ประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วัน นับแตวันที่

ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงสงแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 

พ.ศ.2564  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2562 ขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 35 เลม มาเพื่อเสนอตอสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทราบ และประชาสัมพันธใหประชาชน

ทราบตอไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้จึงเรียนมาเพื่อ

ทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  

- ตอไปเปนเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ประจําป 2561 

3.2 เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดจัดทํารายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค พ.ศ. 2561 

ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  

ขอ 1 การบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 

1.1 เปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานใหประชาชนสามารถติดตาม

ตรวจสอบไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

องคการบริหารสวนจังหวัด จึงไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ประจําป 2561 เพื่อแจง

ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทราบ และเผยแพร

ประชาสัมพันธใหกับสวนราชการองคกรตางๆ  และประชาชนไดทราบ

โดยทั่วกัน ในการนี้จึงสงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ประจําป 2561  จํานวน 33 เลม  

มาเพื่อเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทราบ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะก็เปนการแจงเพื่อทราบนะคะทั้งสองเรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนา 

ประธานสภา อบจ.นว. มีการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4  คือเลมสีเขียวนะคะ ที่สงใหสมาชิกไดดูกอน

หนานี้แลว แลวอีกเรื่องหนึ่งคือเปนการแสดงผลการปฏิบัติงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ก็เปนที่นายินดีนะคะ ที่ไดสงขอมูล 
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ทาง ป.ป.ช. ใหทางสมาชิกในไลนไดเพื่อทราบวาทางองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ของเรานั้น ในปงบประมาณ 2561 นะคะ เรานั้นอยูใน  

อบจ. อยูในเกรด A ซึ่งเปนผลในการที่ ป.ป.ช. ไดสํารวจแลวก็คัดเกรด 

แตละ อปท. นะคะ ของเราใน อบจ. ก็จะมีอยูประมาณ มี A  ถึง เกรด F  

F  มีรูสึกอยูสี่จังหวัด ที่ไมเขาเกณฑหรือวาตกเกณฑนะคะ เรื่องความ

โปรงใสแตของเรานี่เปนที่นาชื่นชมนะคะ 14 จังหวัดแรก  เราอยูใน 14  

 จังหวัดนั้น ที่อยูในเกรด A  ในปงบประมาณ 2561 คะ แจงที่ประชุมให

ทางสมาชิกแลวก็หัวหนาสวนและหนวยงานเพื่อทราบดวย 

- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 4 

 

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ดวยองคการ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา 

นายก อบจ.นว. องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคและคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 8 (3) 

และ ขอ 28 (1)  แทนตําแหนงที่วางลงเนื่องจากการครบวาระการดํารง

ตําแหนงโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ขอ 8 (3) ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 3  คน  

เปนกรรมการและขอ 8 (1)  ใหผูบริหารทองถิ่นตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นที่สภา

ทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 3  คน  เปนกรรมการโดยคณะกรรมการตามที่

ไดรับการคัดเลือกมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4  ป  และอาจไดรับ

การคัดเลือกอีกไดเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรคและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จะหมดวาระการดํารงตําแหนง 

ในวันที่ 26  พฤษภาคม 2562  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ตามคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ที่ 779/2560   

ลงวันที่  26  พฤษภาคม 2560  จํานวน 3 ทาน  ไดแก 

1. นายนพดล   สันติภาพจันทรา สมาชิกสภา อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค 

2. นายวิทูร     เจริญชัยฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค 

3. นายชวฤทธิ์  วิบูลรัตน  สมาชิกสภา อบจ.นว. อ.แมเปน 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ที่ 778/2560  ลงวันที่  26  พฤษภาคม  2560  จํานวน   3 ทาน ไดแก 

1.นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภา อบจ.นว. อ.ลาดยาว 

2.นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ  สมาชิกสภา อบจ.นว. อ.ลาดยาว 

3.นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค 

- ซึ่งหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท.0810.2/ว0600 ลงวันที่ 

29  มกราคม  2559  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีที่ตําแหนงนั้นวางลง

เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนงจัดใหมีการคัดเลือกแทนตําแหนงที่วาง

ภายใน  45  วัน นับแตวันที่ครบวาระการดํารงตําแหนงในกรณีที่เห็นวา 

จะเปนประโยชนตอทางราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะคัดเลือก 

ไดกอนการครบวาระการดํารงตําแหนงไดกอน  45  วัน  และใหผูที่ไดรับการ

คัดเลือกมีวาระการดํารงตําแหนงไมกอนวันที่ผูไดรับการดํารงตําแหนง

เดิมครบวาระ 

    เหตุผล 

- เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่  3 )  พ.ศ.2561  ขอ 8 (3)  และ ขอ 28 (1)  และหนั งสือ

กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท.0810.2/ว0600  ลงวันที่  29 มกราคม 

2559  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงขอใหสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร 
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สวนจังหวัดนครสวรรค  เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรคและคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

แทนตําแหนงที่วางลง ดังนี้ 

1. การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

จํานวน  3  คน  เพื่อแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2. คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน  

3  คน เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค โดยคณะกรรมการตามที่ไดรับ

เลือกมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  4   ป  และอาจไดรับการคัดเลือก

อีกได (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะทานปลัดฯ ปฏิบัติหนาที่นายกฯ ก็ไดเสนอเรื่องการคัดเลือก 

ประธานสภา อบจ.นว.   คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคและ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 26 

พฤษภาคม 2562 นะคะ จํ านวน  2   คณะ ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนที่สุด ที่ มท.0810.2/ว0600  ลงวันที่   29  มกราคม 2559  

เพราะฉะนั้นคณะกรรมการซึ่งตองมาจากทานสมาชิกเปนผูคัดเลือกนะคะ 

ใหไปเปนคณะกรรมการทั้งประสานแผนและก็ประเมินผลจํานวน

คณะละ 3  ทาน คะ ขอเชิญทานเลขานุการไดแจงหลักเกณฑในการ

คัดเลือก 

 

นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ   - หลักเกณฑในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

เลขานุการสภา อบจ.นว.  นครสวรรค และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการประชุมสมาชิกสภาทองถิ่น 

โดยดําเนินการในการประชุมสมัยสามัญ  วิสามัญ  โดยมีหนังสือเชิญประชุม

พรอมแจงวัตถุประสงคการประชุมใหชัดเจน 

2. การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

3. การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นตอที่ประชุมตองมีผูรับรอง 

อยางนอย   2  ทาน  และผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมและ 

ตองใหความยินยอม 

4. ในการเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวนใหถือวาบุคคล 

ที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือกหากมีการเสนอชื่อเกินกวาจํานวน 

ที่กําหนดใหประธานในที่ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการ

เสนอชื่อโดยลงคะแนนลับ ใชวิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูที่ไดรับการ

เสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานในที่ประชุมมอบใหไดไมเกินตามจํานวน

ที่กําหนด 

5. ใหประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นอยูในที่ประชุมและไมได 

เปนผูไดรับการเสนอชื่อจํานวนไมเกิน  3  คน  เปนคณะกรรมการตรวจนับ

คะแนนกรณีสมาชิกสภาทองถิ่นมีไมครบตามจํานวนใหเลือกจากขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดแลวแตกรณีได 

6. เมื่อตรวจนับคะแนนแลวผูไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูซึ่งไดรับ

การคัดเลือกจนครบจํานวนที่กําหนด ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนในลําดับ

เดียวกันหลายคนทําใหไมสามารถคัดเลือกไดใหที่ประชุมจัดใหมีการ

ลงคะแนนใหมเฉพาะผูซึ่งไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งที่ 2 แลว

ปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีกใหใชวิธีจับฉลากตามที่ประธานในที่ประชุม

กําหนด 

7. ใหประธานสภาทองถิ่นมีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารทองถิ่น

ทราบเพื่อออกคําสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารทองถิ่นจัดทําเปนคําสั่งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและมีหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของและแจงเจาตัว

ทราบโดยเร็ว 

8. ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือกลาอออกหรือพนจากตําแหนงใหจัดใหมีการ

คัดเลือกแทนผูที่พนไปภายใน 45 วัน  นับตั้งแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลงและ

ใหผูซึ่งไดรับตําแหนงแทนนั้นอยูในตําแหนงเพียงวาระที่เหลืออยูของ 

ผูซึ่งตนแทน 
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9. ในกรณีที่ตําแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนงใหจัดให

มีการคัดเลือกแทนตําแหนงที่ วางภายใน  45  วัน  นับแตวันที่ครบ

กําหนดการดํารงตําแหนงโดยวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไวขางตนมาบังคับใช

โดยอนุโลม 

10. ในกรณีที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอทางราชการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอาจคัดเลือกไดกอนการครบวาระการดํารงตําแหนงไดกอน  45  วัน  

และใหผูไดรับการคัดเลือกมีวาระการดํารงตําแหนงไมกอนวันที่ผูดํารง

ตําแหนงเดิมครบวาระ โดยนําวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไวขางตนบังคับใชโดย

อนุโลม  

- ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคไดดําเนินการตอไปคะ  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะทางเลขานุการฯ ก็ไดอานระเบียบในเรื่องของการคัดเลือกและความ 

ประธานสภา อบจ.นว.   จําเปนที่จะตองมีคณะกรรมการทั้งสองคณะเพื่อเปนประโยชนของประชาชน 

และขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ตอไปจะเปนการคัดเลือก  

ใหทานสมาชิกคัดเลือกสมาชิกคณะแรกนะคะ เพื่อมาเปนคณะกรรมการ

พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ขอองคประชุมดวยคะ  

    องคประชุม  จํานวน  24   ทาน นะคะ ตอไปเชิญทานสมาชิกเสนอชื่อ 
   ผูที่จะเขามาเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค  ทั้ง  3  ทานเลยคะ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกคะ เชิญทาน
วิทูรคะ 

 
นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์   - เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค ผมนายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค อําเภอเมืองฯ ขอเสนอนายนพดล  สันติภาพจันทรา สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองฯ เขาเปน
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง - ทานนพดล อยูไหมคะ แสดงตนดวยคะ ยินยอมนะคะ  
ประธานสภา อบจ.นว.   
 

นายนพดล  สันติภาพจันทรา  - ยินยอมครับ 

ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ขอผูรับรองสองทานคะ ขอบคุณคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานตอไปเลยคะ ทานที่สอง เชิญทานวิทูร คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์   - เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิทูร เจริญชัยฤทธิ์ 

ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ขอเสนอ นายสุชาติ 

เรืองชัยเสรีพงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

อําเภอเกาเลี้ยว ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ทานสุชาติ   เรืองชัยเสรีพงษ  แสดงตนดวยคะ ยินยอมไหมคะ 

ประธานสภา อบจ.นว.      

 

นายสุชาติ   เรืองชัยเสรีพงษ  - ยินยอม ครับ 

ส.อบจ.นว. อําเภอเกาเลี้ยว 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ขอผูรับรองดวยคะ ขอบคุณคะ ตอไปทานที่สามคะ 

ประธานสภา อบจ.นว.   ขอเรียนเชิญทานนพดล คะ 

 

นายนพดล    สันติภาพจันทรา  - เรียน ประธานสภาที่เคารพ ผมนายนพดล  สันติภาพจันทรา 

ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองฯ   

ขอเสนอทานวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองฯ เขารับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการ

พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - ขอทานวิทูร   แสดงตนคะ  ยินยอมไหมคะ  

ประธานสภา อบจ.นว.   

 

นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์   - ยินยอม ครับ 

ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค 
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นางจิตรา  หมีทอง   - ขอผูรับรองคะ ขอบคุณคะ มีทานใดอีกไหมคะขอเรียนเชิญทาน 

ประธานสภา อบจ.นว.   สมาชิกคะ ไมมีก็ถือวาเปนมติที่ประชุมทั้งสามทานคะ  

เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ทั้งสามทานประกอบดวย 

1.นายนพดล   สันติภาพจันทรา 

2.นายสุชาติ   เรืองชัยเสรีพงษ 

3.นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ์ 

- ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อีกสามทานเชิญทาน

สมาชิกคะ เชิญทานวิทูรคะ 

 

นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์   - เรียน ประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภา 

ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองนครสวรรค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองฯ  

ขอเสนอนางสาวชุติมา  เสรีรัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค อําเภอลาดยาว ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง - คะแสดงตนดวยคะ ยินยอมไหมคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ   - ยินยอมคะ 

เลขานุการสภา อบจ.นว. 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ขอผูรับรองดวยคะ คะขอบคุณคะ 

ประธานสภา อบจ.นว.   ตอไปคะทานที่สองคะ เชิญทานนพดล คะ 

 

นายนพดล  สันติภาพจันทรา  - กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค นครสวรรค ผมนายนพดล  สันติภาพจันทรา สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองฯ ขอเสนอทานณรงค   พนมวัน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองฯ เขารับ

การคัดเลือกเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง - ทานณรงคแสดงตน  ยินยอมไหมคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายณรงค    พนมวัน   - ยินยอมครับ 

ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ขอผูรับรองดวยคะ คะขอบคุณคะ ตอไปทานที่สามเลยคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

เลขานุการสภา อบจ.นว. ดิฉันนางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค อําเภอลาดยาว ขอเสนอชื่อนายวิทูร   เจริญชัยฤทธ์ิ สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองฯ เขารับคัดเลือก

เปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค คะ 

 

นางจิตรา   หมีทอง - ทานวิทูร   แสดงตนดวยคะ ยินยอมไหมคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ์   - ยินยอมครับ 

ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ขอผูรับรองดวยคะ คะขอบคุณคะ คะคณะกรรมการติดตาม 

ประธานสภา อบจ.นว.   ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ทั้งสามทาน มีสมาชิกเสนอเพิ่มเติมไหมคะ คะถาไมมีก็ถือวาทั้งสามทาน

นี้ไดเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค ซึ่งประกอบไปดวย 

1.นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ 

2.นายณรงค       พนมวัน 

3.นายวิทูร         เจริญชัยฤทธิ์ 

- ทั้งสามทานคะ ทั้งสองคณะไดคณะกรรมการเปนที่เรียบรอยแลวนะคะ

ก็ฝากไวนิดหนึ่ง การที่ทานสมาชิกไดเปนคณะกรรมการซึ่งไดรับการ

คัดเลือกจากสมาชิกสภาไปเปนคณะกรรมการแลวในการประชุม 
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แตละครั้งก็ขอใหมากันใหครบนะคะเพราะวาเรามีหนวยงานอื่นและมี

ทานผูทรงคุณวุฒิในจังหวัดเราเขารวมดวยเพราะฉะนั้นเราซึ่งเปน

เจาของการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด เพราะฉะนั้นเราตองมี

หนาที่ควรจะตองเปนหลักกับทานที่อยูดานนอกเปนผูทรงคุณวุฒิหรือ 

ผูที่เกี่ยวของกับหนวยงานอื่นเขาจะไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาและ

การประเมินผลของเราดวยนะคะ ขอฝากไวคะ 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัด

นครสวรรคประกอบดวย 

1.นายนพดล   สันติภาพจันทรา 

2.นายสุชาติ   เรืองชัยเสรีพงษ 

3.นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ์ 

คัดเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรคประกอบดวย 

1.นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ 

2.นายณรงค       พนมวัน 

3.นายวิทูร         เจริญชัยฤทธิ์ 

- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 5 

 

ระเบียบวาระที่ 5 - ญัตติ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครสวรรคอิงลิช

โปรแกรม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความประสงค 

นายก อบจ.นว.    ที่จะเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรม 

  เนื่องจากจํานวนนักเรียนลดลงจนไมสามารถพัฒนาคุณภาพงานจัดการ 

การศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาไดและปจจุบันไมมีนักเรียนที่ 

จะจัดการเรียนการสอนแลว 
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หลักการ 

- ดวยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดแนวทางการจัดตั้ง 

การรวมและการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการขยายชั้นเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไววาใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะดําเนินการจัดตั้ง รวม หรือเลิก

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม 

หรื อ เลิ กสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน  พ.ศ .2550 และระเบี ยบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

พ.ศ.2553 โดยอนุโลม ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีสํานักงาน

กองสวนการศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารการจัดการการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดโดยตรง โดยใหอํานาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่ 

การศึกษาเปนอํานาจของสภาทองถิ่นและอํานาจงานของเขตพื้นที่

การศึกษาเปนอํานาจของสํานัก/กอง/สวนการศึกษาปรากฏตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0893.3/ว2874 ลงวันที่ 

22 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง 

รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 กําหนดขอ 3 หมวด 3 

ขอ 11 กําหนดใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสามารถพิจารณา

เลิกสถานศึกษาเมื่อสถานศึกษานั้นมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) ไมมีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 

(2) จํานวนนักเรียนลดลงจนไมสามารถพัฒนาคุณภาพจัดการการศึกษา

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได  

 

เหตุผล 

- ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดประกาศจัดตั้ง

สถานศึกษาข้ึนใหม ไดแกโรงเรียนนครสวรรคอิงลิชสคูล เมื่อวันที่ 29 

เมษายน  2553  เพื่อใหเปนการรับรองภาระกิจดานการจัดงาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกนักเรียนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัด

ใกลเคียง โดยไดเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ศึกษาตามประกาศองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เปนโรงเรียนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรม

เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 และไดบริหารงานมาจนถึง

ปจจุบันนั้นเนื่องจากการดําเนินงานของโรงเรียนนครสวรรคอิงลิช

โปรแกรมที่ผานมาพบวามีปญหาจํานวนนักเรียนลดลงอยางตอเนื่อง 
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ดังนั้นในปงบประมาณ 2560 องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

จึงไดดําเนินการจางที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ไดทําการวิจัยเพื่อหา

แนวทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรม 

โดยผลการวิจัยเกาสรุปแนวทางการแกไขปญหาได 3 แนวทางดังนี้ 

1.ดําเนินการจัดการศึกษา การเรียนการสอนตอไป 

2.ยุบไปอยูโรงเรียนนครสวรรค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

(จิรประวัติ) นครสวรรค โดยมีทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนสอง

รูปแบบคือ หนึ่งที่ตั้งสองโรงเรียนหรือหนึ่งโรงเรียนสองหลักสูตร 

3.ยุติการเรียนการสอน 

ดังนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดนําผลการวิจัย 

ไปพิจารณาดําเนินการสวนที่เกี่ยวของแลวแตปรากฏวาจํานวนนักเรียน

ยังลดลงอยางตอเนื่องและไมมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอีกเลย  

ดังนั้นจึงพิจารณาวาควรที่จะดําเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรมเนื่องจากไมสามารถจัดการเรียน 

การสอนไดตอไป อนึ่งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาวเปนอํานาจ

เห็นชอบของสภาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ

จัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 หมวด 3 ขอ 11 

และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0893.3/ว

2874  ลงวันที่  22 ตุลาคม 2555 เรื่องการจัดตั้งการรวมหรือการ

เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาใหความเห็นชอบในสอง

ประเด็น ดังตอไปนี้ 

1.เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรมภายใน 

30 วัน นับถัดจากวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีมติ  

ใหความเห็นชอบ 

2.โอนเอกสารของโรงเรียนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรมใหไปอยูในความ

รับผิดชอบของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค 

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานโรงเรียน

นครสวรรคอิงลิชโปรแกรม ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดังกลาว ในการนี้องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงเสนอญัตตินี้

มาเพื่อขอความเห็นชอบตอภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรม 
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สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณา (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - มีสมาชิกทานใดที่จะสอบถามในรายละเอียดในการขอเลิกสถานศึกษา 

ประธานสภา อบจ.นว.   ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรม ไหมคะ ถาไมมีขอองค 

 ประชุมดวยคะ  ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม  23 ทานนะคะ 
ตอไปจะขอมติที ่ประชุม โดยจะขอมติเปน 2 ประเด็น นะคะ 
ลําดับแรกจะขอมติประเด็นเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
นครสวรรคอิงลิชโปรแกรม ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีมติใหความเห็นชอบ 
ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือขึ้นคะ ทานใดไมเห็นดวยกรณี 

 ยกมือขึ้นคะ  ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ  
      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 5 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตอินุมัติใหความเห็นชอบในการยกเลกิสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรมภายใน 30 วัน นับถัดจาก

วันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีมติ ใหความเห็นชอบ 

 

-ตอไปขอมติในประเด็นที่   2  เรื่องการโอนเอกสารของโรงเรียน

นครสวรรคอิงลิชโปรแกรมใหไปอยูในความรับผิดชอบของโรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานโรงเรียนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรม 

ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ไดประกาศเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือขึ้น

คะ ทานใดไมเห็นดวยกรณียกมือขึ้นคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 
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      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 5 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตอินุมัติโอน เอกสารของโรงเรียนนครสวรรคอิงลิช

โปรแกรมใหไปอยูในความรับผิดชอบของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

(จิรประวัติ) นครสวรรค ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการศึกษา

พื้นฐานโรงเรียนนครสวรรคองิลิชโปรแกรม ภายใน 30 วัน นับถัดจาก

วันที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดประกาศเลิกสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

- ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระที่  6 

 

ระเบียบวาระที่  6 - ญัตติ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ของกองชาง คาครุภัณฑ 

(โอนไปเพิ่มจาย 1,000.-บาท  รวมเปนเงิน 22,000.-บาท) 

 เชิญทานปฏิบัตหินาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

นายก อบจ.นว. และแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณพ.ศ. 2562 ของกองชาง คาครุภัณฑ โดยมีหลกัการและ

เหตผุล ดังนี้   

หลักการ 
  การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองชาง ดังนี้ 
  - โอนงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน คาวัสดุ หนา 234 ลําดับที่ 1 
วัสด ุเชื ้อ เพล ิงและหลอลื ่น จํานวน 1,000 บาท ไปเพิ ่มจ าย 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
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งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล ตั ้งไว 21,000 บาท โอนเพิ ่ม จํานวน 
1,000 บาท    เปนเงิน 22,000 บาท 

  - แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร 
 ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
 คอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล  

เพื่อจายเป นค าจ ัดซื ้อ เครื ่องคอมพิวเตอร โนตบุ ก สําหร ับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื ่อง ๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 
21,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
  เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนดเกณฑ 

 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรขึ้นใหม  
(ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ซึ่งทําใหราคากลางเพิ่มขึ้น     
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรเปลี่ยนไปจากเดิม จึงขอ
อนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองชาง ซึ่งการโอนและการแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนและการ 
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณคาครุภัณฑ   เปนอํานาจอนุมัติ
ขอ ง ส ภาท อ งถิ่ น  ตามข อ  27  แล ะข อ  29  แห ง ระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมคะ ถาไมมีขอองค 

ประธานสภา อบจ.นว. ประชุมดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม 23 ทานนะคะ ตอไป

จะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ กรุณา

ยกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมอืคะ ไมมนีะคะ  

ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่ 6 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตอินุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองชาง คาครุภัณฑ 
(โอนไปเพิ่มจาย 1,000.-บาท รวมเปนเงิน 22,000.-บาท)  
- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  7 

 

ระเบียบวาระที่  7   - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  

พ.ศ.2562 ของกองคลังไปตั้งจายเปนรายการใหม ท่ีกองสงเสริม

คุณภาพชีวิต (สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว)  คาครุภัณฑ 

จํานวนเงิน 62,840.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ระเบียบวาระนี้มอบให  ผูอํานวยการพีระพงษ วงษนิยม  

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ผูอํานวยการกองกจิการสภา เปนผูอานรายละเอียดครับ 

นายก อบจ.นว. 

 

 

นายพีระพงษ    วงษนิยม  - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองคลัง 
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  
(สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว) คาครุภัณฑ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝายประจํา) ลําดับที่  1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน  
62,840 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
(สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว) แผนงานสังคมสงเคราะห  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบานงานครัว ผามานปรับแสงพรอมอุปกรณติดตั้ง เพื่อจายเปน
ค าจ ัดซื ้อ ผ าม านป ร ับแสงพรอมอุปกรณติดตั้ ง  ภายในส ถา น
สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว จํานวน 12 ชุด รวมเปนเงิน 
62,840 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากอาคารสํานักงานผามานที่ใชงานอยูชํารุดเสื ่อมสภาพ และ
อาคารเก็บพัสดุไมมีผามานปองกันแสงแดด จําเปนตองจัดซื ้อ
ผามานปรับแสงพรอมอุปกรณติดต้ังเพื่อลดอุณหภูมิความรอนภายใน 
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อาคารดังกลาว จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา) ลําดับที่ 1 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน  62,840 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ที่กองสงเสริมคุณภาพชีวิต (สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว) 
แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  
งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ผามานปรับแสงพรอม
อุปกรณติดตั ้ง จํานวน 62,840 บาท ตามรายละเอียดประกอบ
ญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว 
เปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ  
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

  
นางจิตรา   หมีทอง   - คะในญัตตินี้มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายในญัตติน้ีไหมคะ ถาไมมี 

ประธานสภา อบจ.นว. ขอองคประชุมดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม  23  ทาน 

นะคะ ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้

นะคะ กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเหน็ดวย กรุณายกมอืคะ 

ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่ 7 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตอินุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ของกองคลัง ไปตัง้จายเปนรายการใหม ที่กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต (สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว) คาครุภัณฑ 
จํานวนเงิน  62,840.-บาท  
- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  8 
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ระเบียบวาระที่  8   - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  

พ.ศ.2562 ของกองชาง ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ 

จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน  95,700.-บาท เชิญทานปฏิบัติ

หนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ระเบียบวาระนี้ มอบใหทานพรีะพงษ   วงษนิยม เปนผูอาน 

นายก อบจ.นว.    รายละเอียดครบั 

 

นายพีระพงษ   วงษนิยม   - เรียน ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองชาง 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบดําเนินงาน คาตอบแทน หนา 230 ลําดับที่ 1 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 95,700 บาท 
ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี ่ย วก ับ เ คห ะแล ะช ุม ชน  ง บ ล ง ท ุน  ค า ค ร ุภ ัณฑ  ค ร ุภ ัณฑ
คอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 95,700 บาท ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน เพื่อจายเปน 
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท รวมเปนเงิน 51,000 บาท 
2. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึงหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท รวมเปน
เงิน 17,200 บาท  
3. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 11 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
รวมเปนเงิน 27,500 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
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เหตุผล 
เนื่องจากกองชางมีการรับเจาหนาที่เขามาปฏิบัติงานเพิ่ม ทําให
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน ประกอบกับ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูชํารุดเสื่อมสภาพ จําเปนตองจัดซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิม 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน คาตอบแทน หนา 230 ลําดับ
ที่ 1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 95,700 
บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 95,700 บาท  
ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่ เสนอมาพรอมนี้  ซึ่ งการโอน
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหมคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการ 

   บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะในญัตตินี้มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมคะ ถาไมมี 
ประธานสภา อบจ.นว.   ขอองคประชุมดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม  23  ทาน 

นะคะ ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้

นะคะ กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเหน็ดวย กรุณายกมอืคะ 

ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่ 8 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตอินุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562  ของกองชาง  ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครภุัณฑ 
จํานวน 3 รายการ  รวมเปนเงิน  95,700.-บาท  
- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  9 

 

ระเบียบวาระที่  9   - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  

พ.ศ.2562 ของกองชาง คาวัสดุ ไปตั้งจายเปนรายการใหม  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงิน  4,500,000.-บาท 

เชิญทานปฏิบัตหินาที่ นายก ฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ครับ ระเบียบวาระนี้มอบใหทานพีระพงษ  วงษนิยม  

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  เปนผูอานรายละเอียด ครับ 

นายก อบจ.นว. 

 

นายพีระพงษ  วงษนิยม   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองชาง 
คาวัสดุ ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบดําเนินงาน คาวัสดุ หนา 233 ลําดับที่ 1 วัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ จํานวน 4,500,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 15, 
16 ตําบลหนองบัว เชื่อมตอ ตําบลวังบอ อําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 4,500 ,000 บาท  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากถนนสายดังกลาวปจจุบันผิวจราจรไดรับความเสียหาย  
มีสภาพเปนหลุมเปนบอ ทําใหประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับความ
เดือดรอน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน คาวัสดุ หนา 233 
ลําดับที่ 1 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 4,500,000 บาท ไปตั้งจาย 
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เปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนน
หินคลุก หมูที่ 15, 16 ตําบลหนองบัว เชื่อมตอ ตําบลวังบอ อําเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 4,500,000 บาท  
ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่ เสนอมาพรอมนี้  ซึ่ งการโอน
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหมคาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
ตามขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธ ีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มา
เพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะในญัตตินี้มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมคะ ถาไมมี 
ประธานสภา อบจ.นว.   ขอองคประชุมดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม  22  ทาน 

นะคะ ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้

นะคะ กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเหน็ดวย กรุณายกมอืคะ 

ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่ 9 

องคประชุม จํานวน   22 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    20    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตอินุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562  ของกองชาง  คาวัสดุ ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาที่ดิน
และสิง่กอสราง จํานวนเงิน  4,500,000.-บาท 
- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  10 

 

ระเบียบวาระที่  10    - ญัตติ การแกไขเปลีย่นแปลงคําชีแ้จงงบประมาณรายจายเฉพาะการ  

กิจการสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 

306,500.-บาท 
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ครับ ระเบียบวาระนี้มอบใหทานพีระพงษ  วงษนิยม 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  เปนผูอานรายละเอียดครับ 

นายก อบจ.นว. 

 
นายพีระพงษ  วงษนิยม   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองกิจการสภา ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการสถานี
ขนสงผูโดยสารอาํเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
  การแกไขเปลี ่ยนแปลงคําชี ้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

กิจการสถานีขนสงผู โดยสารอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการพาณิชย งานกิจการ 

  ขนสง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร หนา 324 
ลําดับที่ 2 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 306,500 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และ
อุปกรณพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ ๆ ละ 306,500 บาท  

  เปนเงิน 306,500 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
 เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนดเกณฑ 

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรขึ้นใหม 
(ประกาศ ณ วันที่  15 มีนาคม 2562) ซึ่ งทําใหคุณลักษณะ
เปลี ่ยนไปจากเด ิม  จ ึง ขออนุม ัต ิแก ไขเปลี ่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานการพาณิชย งานกิจการขนสง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร หนา 324 ลําดับที่ 2 ระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) จํานวน 306,500 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และอุปกรณพรอมติดตั้ง จํานวน 1 
ระบบ ๆ ละ 306,500 บาท เปนเงิน 306,500 บาท ซึ่งการแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ  
เ ป นอํ านาจอนุ มั ติ ขอ งสภาท อ ง ถิ่ น  ต ามข อ  29  ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วา ดวย วิธ ีก า ร งบ ประมาณของอ งคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติ 
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการแก ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการสถานี 
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ขนสงผู โดยสารอํ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังกลาวขางตน  (ลงชื่อ)  
(นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะในญัตตินี้มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมคะ ถาไมมี 
ประธานสภา อบจ.นว.   ขอองคประชุมดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม  23  ทาน 

นะคะ ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้

นะคะ กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเหน็ดวย กรุณายกมอืคะ 

ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่ 10 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตอินุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

เฉพาะการ กจิการสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 
306,500.-บาท 
- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  11 

 

ระเบียบวาระที่ 11   - ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ  

กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอ

หน้ีผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่

นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

นายก อบจ.นว.    เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 

บึงบอระเพ็ดที่ ไดรับอนุมัติ ใหกันเงิน กรณียังมิ ไดกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คาครุภัณฑ 

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้
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หลักการ 
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายรายจายเฉพาะการ 
กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ตามใบแกไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 (เบิกตัดป) ลงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2561) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว งบลงทุน คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร หนา 383 ลําดับที่ 1 กลองวงจรปด 
(CCTV) ระยะที่ ๒ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตาม
เอกสาร แนบทาย    

เหตุผล 
   เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนดเกณฑ 

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรขึ้นใหม 
(ประกาศ ณ วันที่  15 มีนาคม 2562) จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 
บึงบอระเพ็ด ที่ ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริม
การทองเที่ยว งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
หนา 383 ลําดับที่ 1 กลองวงจรปด (CCTV) ระยะที่ ๒ จํานวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท “จากเดิม” จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.๒๕๖1 
“แกไขเปน” จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งไมทําใหลักษณะ 
ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาว
เปนการแกไขเปลี่ยนแปลง คาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น ตามขอ 31 ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขอ
อนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการแกไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติให
กัน เ ง ิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ)  (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   -  คะในญัตตินี้มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมคะ ถาไมมี 

ประธานสภา อบจ.นว.   ขอองคประชุมดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม  22  ทาน 

นะคะ ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้

นะคะ กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเหน็ดวย กรุณายกมอืคะ 

ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่  11 

องคประชุม จํานวน   22 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    20    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตกิารแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

เฉพาะการ กจิการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ไดรบัอนุมติใหกันเงนิ กรณียัง
มิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท 
- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  12 

 

ระเบียบวาระที่ 12    - ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการ 

ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองชาง คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง จํานวนเงิน 3,400,000.-บาท เชิญทานปฏิบัติ

หนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

นายก อบจ.นว.    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่ 

ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง 
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สิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมูที่ 14 
ตําบลหัวหวาย เชื่อมตอ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
จํานวนเงิน 3,400,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
  เนื่องจากกองชางไดตรวจสอบโครงการดังกลาวแลว ปรากฏวา  
  ระยะทางชวงที่จะดําเนินการกอสรางบริเวณขางเคียงเปนพื้นที่ 

 ทําไรออย ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมีเครื่องจักรและรถบรรทุกออยขึ้นลง 
 อยูตลอด หากพิจารณาใชผิวจราจรเคพซีลที่ออกแบบมาเพื่อปองกัน 
 น้ําซึมลงชั้นโครงสรางทาง เปนการปองกันโครงสรางทางเสียหาย 
 เทานั้น โดยคุณสมบัติของผิวจราจรเคพซีลไมมีความยืดหยุนและ 
 ไมทนตอแรงกด แรงสั่นสะเทือน จึงไมเหมาะที่จะใชทําเปนผิวจราจร 
 ในชวงเขตที่มีน้ําหนักบรรทุกมากเกินไป เพื่อเปนการยืดอายุการ 

ใชงานของผิวทางใหเกิดความคุมคาและใหผิวทางมีความคงทน
ตอสภาพแวดลอมในบริเวณกอสรางทางมากยิ่งขึ้น จึงขออนุมัติแกไข 

 เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติให 
 กันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง คากอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค 
กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู ที่ 14 ตําบลหัวหวาย 
เชื่อมตอ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 
3,400,000 บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาว 
เปนการแกไขเปลี ่ยนแปลงคาที ่ดินและสิ ่งกอสร าง เป นอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 31 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้
มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที ่ไดร ับ
อนุมัต ิให กัน เง ิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ)  (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะในญัตติน้ีมีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมคะ ถาไมมี 
ประธานสภา อบจ.นว.   ขอองคประชุมดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม  23  ทาน 

นะคะ ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้

นะคะ กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเหน็ดวย กรุณายกมอืคะ 

ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 
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      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่  12 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตกิารแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 

รายการที่ไดรับอนมุัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนีผู้กพัน งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองชาง คาทีด่ินและ

สิ่งกอสรางจํานวนเงิน  3,400,000.-บาท 

- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  13 

 

ระเบียบวาระที่ 13    - เรื่องอื่นๆ คะเชิญทานสมาชิกฯ  คะ เชิญทานวิทูร คะ 

 

นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์   - เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ วันนี้เราก็ประชุมกันมาวาระที่ 13 

ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค แลวครับ ก็อยากจะสอบถามทานประธานนะครับ ถึงฝายบริหาร 

นะครับวาตอนนี้สถานภาพของหองประชุมเราเปนยังไงบางนะครับ 

ทั้งหองประชุมสภากับหองประชุมทีบ่ึงบอระเพ็ด นะครับ โดยอยากจะ

ถามที่ระบุไปนะครับ ในวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 และก็อีก

ชวงเวลาหนึ่งคือวันที่  4 – 5  เมษายน 2562 นะครับวาหองประชุม

สภาเรานะครับ กับหองประชุมที่บึงบอระเพ็ด หรือหองประชุม 

ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ สถานภาพเปนยังไง พรอมใชไหมและติดการ 

ใชงานอยางอื่นไหม นะครับ ทําไมผมจึงตองถามประเด็นนี้ เพราะ

เนื่องจากมีกองการศึกษา ณ วัน เวลา ดังกลาวที่ผมแจงไปเมื่อครู  

วันที่  4 – 5  เมษายน 2562 กับวันที่ 1 – 3  พฤษภาคม 2562  

ไดมีการจัดประชุมที่โรงแรมพาราดิโซ นะครับ ซึ่งผมเห็นวามันเปนการ

ใชงบประมาณโดยไมเหมาะสม นะครับ ผมขออนุญาตพูดตรงๆ ทั้งๆ  

ที่เรามีหองประชุมเอง ทั้งๆ ที่เรามีบุคลากรเอง หองประชุมเราก็วาง

ผมคาดวาหองประชุมเราวางและผมสืบทราบมาวาพรอมที่จะใชงาน

แตทําไมถึงไมใชงานหองประชุมของเราเอง นะครับ จึงเรียนทาน

ประธาน ฝากถามถึงฝายบริหาร ขอทราบเหตุผลดวยครับ ขอบคุณ

มากครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ก็เปนเรื่องของการจัดประชมุ เชิญทานปฏบิัติหนาที่นายกฯ 

ประธานสภา อบจ.นว.   ใหรายละเอียดคะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  สําหรับสถานที่ที่เราใชประชุมขององคการบริหารสวนจังหวัด 

นายก อบจ.นว.    นครสวรรค นะครับ ก็มีทางอาคารสัมมนา หอประชุมสภาฯ 

     ศาลาประชาคม และโรงเรียนสวนกุหลาบ ทางดานโรงเรียน 

สวนกุหลาบคงใชไมไดลักษณะที่หองขนาดเล็ก เพราะอยาง 

กองการศึกษาฯ ถามทางผอ.กองการศึกษาแลว คนประมาณ  

200  คน ถาใชอาคารสัมมนามันก็จะใหญไป นะครับ มันก็จะ 

เปลืองแอร เปลืองไฟมากกวา จุดที่สองก็คือวาทําไมถึงใชโรงแรม 

ขางนอกอยางที่ทานบอกวาคุมคาหรือไมคุมคา หนึ่งคือเรื่องอุปกรณ

ตางๆ และสถานที่ ระเบียบก็ไมไดบังคับวาเราตองจัดที่องคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค หรือจัดสถานที่ขางนอกเพราะระเบียบวาดวย

การจัดฝกอบรมสามารถจัดไดทั ้งในและนอกอีกเรื่องก็ของกอง

แผน  

กองแผนก็มองวาลักษณะที่วาเราเชิญทั้งจังหวัด นะครับ ถาเราไปจัดที่

บึงฯ เรื่องการเดินทางเปนการเดินทางเพราะสวนใหญเปนเจาหนาที่

มากกวา รถโดยสารเราก็ไมมีไป ที่บึงฯ ไมสะดวกในเรื่องของการ

เดินทางก็แจงใหที่ประชุมทราบครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เดี๋ยวถามนิดหนึ่งหองประชุมสภาเราวางรึเปลาในชวงนั้น 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - คือลักษณะในชวงนั้นก็ตองจัดเปนกิจกรรมไมใชนั่งฟงบรรยาย 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  อยางเดียวกิจกรรมกลุมบรรยาย มีกิจกรรมกลุมดวย เปนประเภทตอง 

นายก อบจ.นว.    ใชพื้นที่ครับ ของเรามันเสต็ปคอนขางสูง หอประชุมสภาเรา 

คอนขางสูงผมมองวาถาใชหองประชุมสภาเราเปนสถานที่เราจะอนุมัติ

ใหใชเฉพาะพวกประชุมที่มีความสําคัญเทานั้น ถาประชุมธรรมดาเรา

ไมอยากใหใชหองนี้ครับ เดี๋ยวเขาจะใชทั่วไปไปหมดครับ หนวยงาน

ราชการรูวาใชไดก็จะขอใชครับ เพราะบางครั้งที่ขอใชหองนี้เราจะไมให

ใชถานอกจากทานผูวาหรือผูใหญมาจริงๆ ก็จะใหใชหองนี้ครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - เดี๋ยวถามกลุมเปาหมายนิดหนึ่งคะทานผูอํานวยการ ถามแทน 
ประธานสภา อบจ.นว. ทานสมาชิกเห็นมีหลายทานถามอยูเหมือนกัน ทานจะไดเขาใจวาทําไม

เราถึงตองไปที่โรงแรม 
 

นางสาวอราม   วัฒนะ   - คะ เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกฯ คะ ทั้งหมดนะคะ 
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  คือแยกออกเปนสองโครงการ นะคะ โครงการแรกก็เปนโครงการ 

ประสาน ถาเปนเดือนเมษายน นะคะ นาจะเปนโครงการประสานแผน 
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดซึ่งองคการบริหารสวน
จังหวัด ไดทําหนาที่ประสานแผนการศึกษานะคะ มาหลายป ในการจัด
ครั้งแรกเราเคยจัดที่หอประชุมสภาของเรานะคะ แตวาที่นั่งไมพอก็ลน
ออกไป เพราะวาตองเชิญมาทั้งหมด 143 แหง นะคะ แลวในแตละที่ก็ 
เปนคนทําแผนการศึกษาโดยกองการศึกษาฯ ก็จะทําหนาที่ประสาน
แผนการศึกษา คลายๆการประสานแผนของทองถิ่นนะคะ เราก็ทํามา
เปนปที ่สามแลว ป แรกก็จ ัดที ่หอประชุมสภาซึ ่งสถานที ่ก ็ไม
สะดวกทานปลัดก็ไดมาสังเกตุการณ ทานนายกฯ แตละที่ก็ไดกรุณามา
เอง ปตอมาทานก็ใหแผนหรือนักวิชาการศึกษานะคะ รวมทั้งทานปลัด 
มาเราก็ไปจัดที่โรงแรมสองปแลวนะคะ ปแรกเราจัดที่นี่มันก็จะไมสะดวก 
ในกระบวนการณก็จะมีการแบงกลุม กลุมเปาหมายทั้งหมดรวมทั้งของ 
อปท. เราดวย ทั้งหมด 200 คน เราเชิญมา 170 คน มาเกินนะคะ 
คือมา 210 คน คือแตละที่เราแจงสัดสวนไปตามสัดสวนของเทศบาล
หรือวา อบต. ที่  ทุก อบต.ที่มีขนาดเล็ก ใหญ แตเขาก็มาเกินคะ 
เพราะฉะนั้นหองเวลาแบงกลุม แบงออกเปน 10 กลุม ไมพออยูแลวนะคะ 
ในหอประชุมสภาอยากจะนําเรียนวา อยางที่ทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายก
นะคะไดนําเรียนเราก็ใช อยางเชนกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ 
ใหเด็กนักเรียนแตวาถามวากระบวนการทํากิจกรรม พื้นที่มันเหมาะสม
ไหม มันไมเหมาะสม แตเนื่องจากวาในชวงนั้น เดือนเดียวกันเราใช
หอประชุมสภาดวยในการอบรมภาษาอังกฤษ คือเมษายน เหมือนกัน 
เดี๋ยวจะวาทําไมใชอบรมภาษอังกฤษได คืออันนั้นคือจําปนวาเราจะใช
หอประชุมศาลาประชาคม แตวาไมวางใชที่ไหนก็ไมไดแลวอีกอยาง
หนึ่งคือ การอบรมภาษาอังกฤษไมไดใชงบประมาณ สวนอันนี้เปนการ
ใชงบประมาณ ใชงบประมาณเพื่อประสานแผนของทั้งกลุมเปาหมาย
ทั้งหมด ก็นําเรียนนะคะ ในสวนที่อีกโครงการหนึ่งอยางที่ทานปลัดฯ ได
นําเรียนเพราะวามีพาดพิงมาอยูสองโครงการไดสอบถามก็เปนโครงการที่
ลักษณะคลายๆ กันคือ ถามีการแบงกลุมแลวพื้นที่ที่นี่ตอนที่แบงกลุม
ของภาษาอังกฤษ ทั้งรอบประชาชนเราจัดไปสองรอบที่หอประชุมสภา 
ทั้งรอบประชาชนและก็ของเด็กเยาวชน ก็ไมเหมาะสมแตวาเรา
จําเปนตองจัด โดยลดจํานวนวันจาก 5 วัน มาเปน 3 วัน เพราะอะไร
เพราะวาเวลาแบงกลุมเนี่ยจากสังเกตดูพื้นที่นะคะ มันจะแบงไมได 
จะแบงไดแค 3 กลุม ก็คือกลุมขางหนาและขางหลัง 
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พื้นที่ทานขาวก็ไมมีใหเด็กเพราะฉะนั้นก็ตองนําเรียนวาเปนกระบวนการ 
ของกิจกรรมแลวก็เปนไปตามกลุมเปาหมายและสถานที่ของเราไมวาง
จริงๆ ในศาลาประชาคมก็รอมาสองเดือนแลวมันก็ไมไดนะคะ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - คะ คําตอบที่ไดจากผูเกี่ยวของนะคะ เปนเจาของโครงการ 
ประธานสภา อบจ.นว.  แตอยางไรก็ดีนะคะ ฝากนิดหนึ่งทั้งหนวยงานทุกสวนขององคการ 

บริหารสวนจังหวัด ก็พยายามใชของเราใหไดมากที่สุดเพราะวา
หอประชุมตอนนี้ก็ตกแตงใหมที่บึงบอระเพ็ด เปนที่ที่เราตองไปปรับ 
ยังไงก็ฝาก ผอ.ทําใหมันแกรนด เหมือนกับโรงแรมนิดหนึ่งชวยกันคิดวา
เราจะปรับปรุงแกไขยังไง แมกระทั่งบุคลากรนะคะ ก็ฝากนิดหนึ่งทุกสวน 
เชิญทานวิทูร คะ 

 
นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ์   - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ครับก็อยากจะขออนุญาตเสริม 
ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค ตอจากคําตอบจากทานปลัดฯ ทาน ผอ.กองการศึกษาฯ ครับ เมื่อกี้ทาน

ปลัดบอกวาที่หอประชุมเรานะครับ ที่บึงบอระเพ็ด ก็ดีนะครับ ที่ศาลา
ประชาคม ก็ดีนะครับ ยังติดปญหาเรื่องเครื่องเสียงและอุปกรณที่ยังตอง
ใชประชุมนะครับ ก็อยากจะฝากทานประธาน ฝากถึงฝายบริหารวา 
ในงบประมาณปหนาที่เราจะตองเขางบประมาณ อยากจะใหทานเสนอ
มานะครับ พวกเราจะไดอนุมัติใหเราจะไดมีหองประชุมที่พรอมที่จะใช
งาน นะครับ แลวก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมฟงแลวไมสบายใจ ที่ไมสบาย
ใจมากๆนะครับ คือ บอกวาการประชุมสัมมนา อบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับประชาชนทั่วไปนะครับ หรือวาเด็กนักเรียนเปนโครงการที่ไมใช
งบประมาณเลย จําเปนตองใชหอประชุมสภาแตในการประชุมประสาน
แผนกับการประชุมพัฒนาศักยภาพครูนะครับ มีงบประมาณก็เลยตองใช
งบประมาณ นะครับ ผมอยากจะฝากนะครับ ทานปลัดฯ นะครับกับทาน
ผอ. นะครับ ถาเปนไปไดผมอยากจะขอเสนองบประมาณมาปรับปรุง
หองหอประชุมเราใหใชงานไดนะครับ แลวก็โครงการไหนถึงแมจะมี
งบประมาณแตถาเราประหยัดไดอันนี้ก็คือเงินภาษีของประชาชนนะครับ
อยากจะฝากไวเทานี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ก็ขอบคุณทานสมาชิกฯ เชิญทานปลัดฯ คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ขอนิดหนึ่งครับเรื่องอาคารสัมมนาผมอยากใหใชใหเกิดประโยชน 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  มากที่สุด ตอนนี้ปญหาหลักก็คือวาหลังคาอันนี้เอาไมอยูจริงๆ วันกอน 
นายก อบจ.นว.  กอนนี้ไปปลูกตนไมแลวไปดูฝามันเริ่มหลุดมาอีกแลว นะครับ รอบขาง 

ปญหาหลักคือ มันนาจะใหกองชางไปดูเปลี่ยนหลังคาใหมหรือยังไง 
ใหมันรับน้ําไดนอยที่สุดใหมันระบายน้ําไดไวที่สุดและอีกปญหาหนึ่งคือ
เรื่องพายุเขามาก็มีผลซึ่งเราแกไปไดหลายรอบแลวพยายามฝาใหมีรูไว 
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ใสรูไวแลวมันก็เอาไมอยู ปญหาหลักที่ไปดูกับทานประธานนาจะเปนที่
หลังคาเพราะมันออกแบบมีจั่วเยอะ นะครับพอจั่วเยอะนี่การระบายน้ํา
นกพิราบก็เยอะ ก็ชี้ใหประธานดูวารอบขางของอาคารสัมมนานาจะทํา 
slope ไมใหนกมันเกาะเลย เพราะตอนนี้มันวางไขมันรับไมไดจริงๆ 
ไปดูกันแลวมันรับไมได ฝากลูกนองผมแลวกัน กองชางนะครับตองไปดู
ตรงนี้ทํายังไงใหมันเกิดประโยชน เรื่องระบบเสียงนี่ผมวามันนาจะ
ประมาณ 80 เปอรเซ็นตแลว เพราะเราใชงบประมาณในการที่จะบุผนัง
รอบขางไปบางสวนแลวงบยังไดไมเต็มพื้นที่ ก็ตองขอแกตรงนี้เพิ่มเติม
นิดหนึ่งแลวก็บริเวณรอบขางใหมันดูสะอาดเพราะถาคนจะไปใชไปดู
ตอนนี้มันรับไมได ขี้นกเต็มหมดเลย เยอะมากครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานวิทูร คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์   - เรียนทานประธานที่เคารพ อยากจะขอเสริมทานปลัดฯ นิดหนึ่ง 
ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค  วาเราควรจะตองปรับปรุงหอประชุมสภาเราใหพรอมที่จะใชงานรวมถึง 

ขางเคียงดวยนะครับ คําวาขางเคียงผมอยากจะขอขยายจากทานปลัดฯ 
นิดหนึ่ง ผมตามเรื่องมาสเตอรแพลนของบึงบอระเพ็ดมา 3 ป แลวครับ 
ผมใกลจะหมดวาระเต็มทีแลวครับ อันนี้รัฐบาลก็ตอมาใหสองปแลวนะ
ครับ มาสเตอรแพลนก็ยังไมออกแลวเราก็จะตองทํางบประมาณเปนป
ใหมแลว ก็อยากจะเรียนทานประธานถึงฝายบริหารนะครับวาอยากให
คลอดสักทีเพรานี่มันก็สามปแลวครับ นี่ผมตามเรื่องมาสเตอรแพลนของ
บึงบอระเพ็ดอยูนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะจะไดทีเดียวทานนพดล คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
นายนพดล    สันติภาพจันทรา  - เรียน ทานประธานสภาและฝายบริหารครับ ผมนพดล สันติภาพจันทรา 
ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองฯ 

ตอนแรกจะคุยเรื่องเดียวกับทานวิทูร เพราะวาพอดีไปประชุมกันเรื่อง 
กดบัตรเรื่องไมการประชุมและทานวิทูรดวยในเรื่องของมาสเตอรแพลน 
ก็อยางที่บอกครับ ปญหาอุปสรรคของเราก็คือ ณ วันนี้ พอมาถึงจุดนี้ 
พอเรามีงบประมาณเราก็ไปมองที่บึงฯ พอมองที่บึงเสร็จปุบเราก็ไมรูวา 
สมมติมีเงินมาจะไปลงตรงไหนมันอยูที่วาวันนั้นเราชอบอะไร สมมติ 
วันนั้นเราชอบอยางหนึ่งเราก็จะไปลงอยางหนึ่งซึ่งมันไมมีตัวนําคือปกติ
โดยวิธีการของมันมาสเตอรแพลนหมายความวาเรามีเงินเราก็ไปลงที่จุด
มันวางแพลนไวหมดแลวแตวันนี้มันเหมือนกับวาพอเรามีเงินสิบลาน 
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เราก็ไป create ตรงนี้มาสิบลาน มีเงินหาลานเราก็ไปวางตรงนั้นหาลาน
ซึ่งพอมันปะติดปะตอมันเหมือนจิ๊กซอ มันออกมาไมเปนตามรูปรางที่เรา
พอจะจินตนาการควรวาจะเปนอยางไร อันนั้นก็ฝากไวครับในเคสของบึง
บอระเพ็ดครับ ซึ่งคงจะตองมีการวางแผน ในการวางรูปแบบเพราะไดคุย
กับไมวาจะเปนชางออกแบบ ไมวาจะเปนกองพาณิชย พอถึงเรื่อง
ออกแบบมันก็มีปญหาเรื่องออกแบบอีก อยางที่เคยคุยกับทานประธาน 
ทานปลัดฯ ฝายออกแบบ ฝายพาณิชย เวลาออกแบบมามันไมแมทกัน
บางทีออกแบบมามันก็หาคนทําไมไดบาง รูปแบบไมไดบางพอไปถามวา
คนอื่นๆ ออกแบบไดไหมก็ยังไมไดอยางเมื่อวานนี้ที่เราไปเจอตอนนี้เรา
พยายามตามอยางที่เทศบาลตอนที่เขาไปทําเปนอยางไรบาง ไปถามมา
โยธาออกแบบไดไหม ไมไดแตคือเราตองตั้งไวกอนวาเราจะจางออกแบบ
เมื่อวานผมก็ถามทานนายกฯ เทศบาลคือเราตองจางออกแบบ จางปุบไป
ถามโยธา โยธาคุณชวยผมไดไหม จางคนภายนอกในการออกแบบคราวนี้
มันก็คืออยางที่บอกวาประสบการณหรือวาในการทํางานการออกแบบ 
ชางเรามันมีประสบการณในการออกแบบที่เปนพื้นที่แบบนี้มากแคไหน
ขนาดไหน เราสามารถใสไดมากนอยขนาดไหน ตองใชทีมงานดวยและ 
ในการประสานงานกันดวยอันนั้นคือเรื่องหนึ่งครับของบึงฯ นี่คือผมก็พักไว 
เรื่องที่สองที่จะพูดในวันนี้คือวันนี้มาถึงจุดที่อิงลิชสคูล ซึ่งสมัยทานนายก
อํานาจซึ่งเปนนายกที่ริเริ่มในการทํามา มันก็ถึงวันที่วันที่ปดตัวลงตามที่
เราดู process กันมาวามันเกิดอะไรขึ้น มันอาจจะเปนการเริ่มตนที่ยาก
ในเรื่องของการรับเด็กเขามาและเริ่มตนดวยการใชภาษาอังกฤษทั้งหมด
บางทีก็มันไมไดตามที่ที่เราหวังไว วันนี้มาถึงจุดที่เราปดอิงลิชสคูล
ไปแลวแลวสถานที่เราก็คงคืนทางมหิดลไปแตวันนี้บุคลากรที่เราสรางมา
ไมวาจะเปนทาน ผอ.อราม หรือวาเจาหนาที่ในสวนที่ยายมาจากอิงลิชสคูล
วันนี้มาอยูจิรประวัติ เราจะทํายังไงเราคุยกันมาหลายรอบแลววาอยาง
จิรประวัติวันนี้องคการบริหารสวนจังหวัดดูแลอยางดี ใหทั้งงบประมาณ 
เต็มที่แตวันนี้พัฒนาการที่ผมเห็นมันเหมือนยังไมเต็มที่สมมติเราเกงใน
เรื่องดานกีฬาเราก็ยังไมเทาไหร มันเกงดานกีฬาจริงไดเหรียญมาเยอะ
เลย หองกีฬาผมก็ไมแนใจเปดมามากนอยขนาดไหนซึ่งวันนี้ผมไป
เปรียบเทียบพัฒนาการของเทศบาลเขาใช ท 6 วัดเขาเปนแหลงผลิต 
นักฟุตบอลที่สงทีมเลสเตอรเขาไดไปหลายข้ันตอนแลวเขาผลิตหลังเรา
วันนี้เขาเปด ท 9 แลว ท 9 ที่สนามกีฬาโรงเรียนที่ผลิตนักกีฬา
ฟุตบอลเพิ่งไปชิงแชมปมาที่บุรีรัมยซึ่งเปนเรื่องที่สอง เราพยายาม
พัฒนาตลอด แตมันเหมือนยังไมคอยเต็มที่ วันนี้ผมฝากไวสองอยางใน
เรื่องของจิรประวัติ ในเรื่องของหองที่เปนเรื่องของกีฬากับบุคลากรที่เรา
ยายมาจากอิงลิชสคูลวาเราตองเปดหองสองภาษาของเราเริ่มรับตั้งแต
ชั้นไหนนะ ชั้น ม.1 ถาเราเปดทางเลือกไดในหองสองภาษา ม.1 เราจะ
สามารถรับนักเรียนที่เขาสนใจในเรื่องสองภาษาแตวาใชเงินไมเยอะ
เพราะเราสามารถซัพพอทไดผมอยากฝากตรงนี้ไวมากๆ ขอบคุณมากครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ทานชุติมา เรื่องเดียวกันรึเปลา 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ขออนุญาตนิดหนึ่งเรื่องเดียวกับที่ทานนพดลพูดอยางโรงเรียน 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  จิรประวัตินครสวรรค สวนกุหลาบ ครับผมมองวาถาใหทางฝายบริหาร 
นายก  อบจ.นว.    คิดนะครับ ผมวามันแคบไปคือเราไมมีความชํานาญตรงนั้นก็อยากจะให 

ตั้งเปนคณะทํางานเหมือนบึงบอระเพ็ด เชิญทานสจ.ที่มีความรูทางดาน
การศึกษาเขามาดูดวยเพราะหลายตัวที่เราอยากพัฒนา ไมใชทางดาน
วิชาการอยางเดียว ผมมองเรื่องอาชีพที่เคยพูดไวเรื่องอาชีพเพราะเรามี
วิทยาลัยการอาชีพอยูดานหนาและคุยกับ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพก็จะให
ความรวมมือแตวาอยางที่บอกมันกาวชาไป ผมมองวามันกาวชาไป 
ถาเรามีคณะกรรมการตัวนี้มันจะชวยผลักดันใหแนวทางที่เราคิดวานาจะ
ไปเด็กจบไปมีงานทํา เขาไปในโรงงานตางๆ ไดผมวามันโอเคกวา ถาไป
วิชาการเราสูไมไหวครับ โรงเรียนชาย โรงเรียนสตรี แตถาเราไปสงเสริม
เรื่องดานชางผมวาเด็กของเราพื้นฐานมาจากพอแมครอบครัวที่ไมได
ร่ํารวยนะครับสวนใหญจะยากจน ครอบครัวแตกแยกก็เยอะถาเด็กเขามี
อาชีพตรงนี้เขาสามารถเลี้ยงดูครอบครัวไดผมมองวาอยางนั้นมากกวา
แลวเรื่องกีฬาก็นาสงเสริมเพราะ ไมวาจะเปนฟุตซอล ฟุตบอล  
แลวตอนนี้รูสึกจะเปนกรีฑาที่กาวขึ้นมาอีกของจิรประวัติ เรานาจะเดน
ไปทางนั้นมากกวาดานวิชาชีพหรือดานกีฬา ถาดานวิชาการมันอาจจะมี
เฉพาะเด็กบางกลุมที่เรียนเกงสองภาษา ภาษาก็ไดเอาไปสอนไปใชทํา
วิชาชีพได นี้ก็เปนเรื่องที่ควรจะทําแตถาจะใหมีแรงผลักดันเยอะๆ ผมวา
เราตองใชความรวมมือทางดานฝายสภาเขามาดวยนะครับ มันจะได
กาวหนารวดเร็ว ครับ มันจะไดทันใจพวกเราดวยครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - เดี๋ยวเอาอันนี้ใหจบเรื่องบึงฯ กอนนะคะ เรื่องบึงฯ สําคัญเปนอยางมาก 
ประธานสภา อบจ.นว. เพราะวาเปนหนาตาของจังหวัดเลยก็วาไดที่เราพูดกันมาโดยตลอด ที่ทาน

สมาชิกฯ ไดเสนอมาสเตอรแพลน ก็เปนเรื่องตั้งแตเขามาแตวันนี้เราก็ 
ไมสามารถที่ดําเนินการไดเพราะวาเราก็เห็นใจนะคะ ทางกองชางผูออกแบบ 
โดยเฉพาะงานของเราเองก็ทําไมทันเพราะฉะนั้นก็ฝากนิดหนึ่งทาน ผอ.ดู
แนวทางวาเราจะทําอยางไรใหเราสามารถดําเนินการออกแบบชวยหาแนวทาง
วาเราจะทํายังไงใหเหมือนกับที่อื่นเขา ทําไมเทศบาลเขาทําไดเราซึ่งเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจะไมใชรูปแบบเดียวกันแตวาทองถิ่น
เหมือนกันเรานาจะมีรูปแบบที่ทําได อยางที่สองมันจะตองมีแนวทางนะคะ 
ที่บึงบอระเพ็ดเพราะหองประชุมเราตองแกไขอยางมากเลยเพราะวาไปดูแลว
ความพรอมในหลาย  ๆเรื่องไมวาจะเรื่องอาคารและที่สําคัญคือบุคลากร  
ที่จะตองเขาไปดูแลแบบจริงจงัเลยไมม ีคือเอาเรื่องหองประชุมเลย ผอ. เฉพาะ
เรื่องหองประชุมตั้งแตดูแล เรื่องขี้นก คือเวลาจัดงานอะไรก็ยังเห็นกระจัด
กระจายมันไมไดมีรูปแบบอะไร คืออยางนอยมันไมเทากับโรงแรม 
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คืออยางนอยสักครึ่งหนึ่ง ยังไงก็ฝาก ผอ.สันติ รูวาปญหามันเยอะที่บึงฯ 
เพราะวาเราเปนหนวยบริการ เมื่อไหรเราจะไดรับคําชื่นชมสักทีหนึ่งไมวาใน
เรื่องสถานที่สถานที่ตอนนี้เริ่มดีขอชื่นชมบางสวน แตเรื่องบุคลากรก็สําคัญนะ
คะ ก็ฝากผอ.สันติหนอย เดี๋ยวเชิญคณะกรรมการประชุมนิดหนึ่ง นะคะ
กรรมการพัฒนาบึงฯ  เขาก็มีหลายๆ เรื่องเดี๋ยวประชุมใหญมันจะเรื่องเยอะ 
เดี๋ยวประชุมคณะกรรมการเล็กและก็ขอคุยนิดหนึ่งในเรื่องระบบในบึงฯ นิด
หนึ่งมันยังมีอะไรที่จะตองคุยกันอีกเยอะในเรื่องของบุคลากร สําคัญยิ่งเพราะ
เราเปนหนวยบริการนะคะ และก็เรื่องของจิรประวัติ เรื่องการออกแบบนะคะ 
ผอ.กองชางรับหนอยนะคะและก็เรื่องของประชุม ทําอยางไรเพราะตอนนี้เรา
จะทํางบประมาณแลวเราจะแกไขยังไงทางสภาเขาก็ไมไดวาอะไรเลยที่ทานจะ
ของบลงที่บึงบอระเพ็ด เราจะทํายังไงใหทันแคนั้นเอง สองเรื่องโรงเรียนจิร
ประวัติประธานเองไดเคยไดเขาไปประชุมคณะกรรมการก็ยังเกามากเลยนะคือ
คณะกรรมการที่เขาไปประชุมนานมากแตเหมือนแบบไมไดเรื่อง คือจริงๆแลว
ตองฝากทางผอ.แลวก็ครูรุนใหมก็หลายทานนะ เราตองมีแนวทางแลววาเรา
จะไปทิศทางไหนเราตองรูตัวเราเองแลวเราชอบอะไร บานเราจะเรื่องอะไรเราก็
ตองมุงไปทางนั้น เนนเขาไปเห็นดวยกับทางทานปลัดฯ นะคะ ที่จะตั้ง
คณะกรรมการทางฝายสภาเขาไปรวมดวยเพราะวาสภาเปนผูรวมสนับสนุน 
ในการใหงบประมาณ ไดรูปญหาทางผอ. เองเชื่อวาเอาไมอยูหรอก เพราะวา
แมกระทั่งบุคลากรที่ในองคกร แมกระทั่งบุคลากรที่เขาเรียกวามีสวนรวม 
ยังตองพูดคุยกันอีกเยอะ นะคะ เพราะวามันเปนองครวมในการพัฒนาในเรื่อง
ของการศึกษาแมกระทั่ง ผอ.เอง ก็ตองเริ่มพัฒนากันใหมหมดมันยังเกาอยู
เพราะเขาไปประชุมหลายรอบจน บอกตรงๆนะวาไมอยากไปแลวเพราะย่ําอยู
ที่เดิมหมดเราใหแนวคิดเราใหอะไรไปก็ยังเหมือนเดิม บอกแมกระทั่งวาสภา
อยากเห็นจิรประวัติเปนในรูปแบบอินเตอร งบประมาณไมมีทานใดปฏิเสธเลย
นะคะแลวก็มันเปนแบบนั้นจริง  ๆแตในขณะเดียวกันเรามีทั้งงบประมาณ 
มีทั้งบุคลากรรุนใหมก็มีแตก็ยังไมมีรูปแบบออกมา นะคะ ก็ฝากนิดหนึ่งยังไง
ก็ยังเห็นดวยกับทานปลัดฯ นะคะ ฝากทางสมาชิกฯ ดูทานที่สนใจที่มีความรู
ความสามารถเขาไปชวยกันนิดหนึ่ง นะคะ เชิญทานชํานาญคะ 
 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ -  เรียน ทานประธานสภา ผมนายชํานาญ  เหลืองบํารุงรกัษ สมาชิกสภา 
ส.อบจ.นว. อําเภอตาคลี องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอตาคลี ในวันนี่ผมก็ในวาระอื่น  ๆ ก็มีเรื่อง 

จะฝากทานประธานสภา ถึงฝายบริหารนะครับ ก็มีเรื่องอยูหนึ่งเรื่อง  
ซึ่งงบประมาณป 2562 ซึ่งมีโครงการไปลงในพื้นที่ผมและพื้นที่ของทาน  
สจ.วิโรจน และก็อีกหลาย  ๆพื้นที่ที่ไดจัดซื้อจัดจางไปแลวแตเนื่องจากถึงวันนี้
นะครับ ไดทําสัญญาตั้งแตปลายปที่แลว ผูรับจางยังไมไดเขาไปทํา สมาชิกใน
พื้นที่ก็ถูกรองเรียน ถูกดาในเฟสบุคอะไรมาเรื่อยตั้งแตงบประมาณ 
ยังไมไปจนไปแลว ทําสัญญาแลวก็ยังไมเขาไปทํานะครับ ก็ฝากทาน
ประธานสภาถึงทางฝายบริหารแลวก็ใหติดตามเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของ 
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นะครับ ติดตามทวงถามใหหนอย นะครับผมไมรูจะตอบวาไงแลว เมื่อวานนี้มี
พื้นที่ผมไดเอาตนกลวยไปปลูกเปนถาวรอีกแลวเราไมรูจะไปแกยังไงแลว 
จนผมโทรมาหาปลัดฯ  ปลัดก็ทําหนังสือชี้แจงไปใหก็ลงทางเฟสบุค ลงอะไรไป
เขาก็ไมเขาใจนะครับชาวบานกับผูนําบางทาน ก็ฝากทางฝายบริหารดวย 
นะครับ ใหเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของติดตามใหดวยนะครับ ก็จะมีในสวน
ของสายหัวหวาย หนองโพ นะครับ เขต สจ.วิโรจนและของผมถนนเสนจันเสน
และพยนต สองเสนนะครับที่ผูรับจางเจาเดียวกันไมไดเขาเลยนะครับ ตั้งแต
ทําสัญญา ตั้งแตปลายปที่แลวๆ แลวหัวหวาย หนองโพ หมดสัญญาตั้งแต
วันที่  9  เมษายน  2562 เสนจันเสน ลําพยนต หมดตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 
ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ก็ฝากทางฝายบริหารดวยนะคะ โดยเฉพาะทางผูจัดซื้อจัดจางเรามีวิธี 
ประธานสภา อบจ.นว.   ดําเนินการอยางไร เชิญทานปลัดฯ คะ 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - กรณีที่ยังไมเขาเราก็จะทําหนังสือแจงไปใหเขาแตวาพอเขาไม 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที ่ เขาจริง  ๆเราก็จะใหชางควบคุมงานรายงานมาแลวก็คณะกรรมการตรวจ 
นายก อบจ.นว. งานจางพิจารณารวมกันถาพิจารณาแลวนาเชื่อไดวาเขาจะละทิ้งงาน 

เราก็จะแจงละทิ้งงาน นะครับ บอกเลิกสัญญาแลวก็ฟองรองตามกฎหมาย
ตอไป อันนี้มันก็มีหลายบริษัทซึ่งก็อยางที่บอกละครับ บางทีเจาของบริษัท 
ก็ติดคุกอยูอันนี้เราก็ฟองยกเลิกสัญญาและก็ดําเนินการใหเปนผูละทิ้งงาน 
นะครับ อันนี้มันเปนปญหาที่บางทีเราไมทํา คือเขาประมูลต่ําสุดมา
เราไมเอาเขาก็ไมได เขาก็ฟองรองเราอีก พอทําไปมันเปนกระบวนการทาง
กฎหมายมันตองใชเวลานิดหนึ่ง ก็พยายามเรงแลว ทําเปนหนังสือไปเตือน
ตลอดบางครั้งนี่เราใหโอกาสจริงๆ ครั้งแรกเราก็สามารถแจงเปน 
ผูละทิ้งงานไดเลย เตือนไปนะครับ แตเราก็ยังใหโอกาสประมาณสามครั้ง 
ถาสามครั้งไมเราก็ดําเนินการทางกฏหมายตอนน้ีมีสองบริษัทแลวที่เรา
ไดแจงเปนผูละทิ้งงานแลวเขาตองชดใชคาเสียหายใหเราดวย ขอบคุณ
มากครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - แลวเราตองประกาศงานใหเขาใหม 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย - อันนี้เราตองไปดูเนื้องานวาถางานมันสามารถทําใหมไดเราก็จะตั้ง 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ งบประมาณทําตอ นะครับ แตวาเราตองไปคิดคาเสียหายกบัเขาดวย 
นายก อบจ.นว. เรียกรองคาเสียหายที่ทําใหเกิดเสียหายตรงนี้ขึ้นดวย 
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นางจิตรา  หมีทอง - อยางนี้ขบวนการอยางที่เขาทําในขอบัญญัติไปแลว 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย - ก็สมมติเขาละทิ้งงานไป สมมติทําไปแคสองขั้นตอน ขั้นตอนที่สาม 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที ่ ที่สี่เราดูวามีความจําเปนไหมตองทําตอหรือตองเอางบประมาณ 
นายก อบจ.นว. ไปลงไหมถาชางพิจารณาแลววามันจําเปนถาไมทํามันจะเกิด 

ความเดือดรอนกับประชาชนเราตองตั้งงบประมาณไปทําตรงนั้นตอ 
 
นางจิตรา  หมีทอง - แปลวาก็ตองตัดโครงการนั้นไปกอนแลวเริ่มใหม ถากรณีที่เขายังไมไดมา 
ประธานสภา อบจ.นว. ดําเนินการเลยเราละเวนแลวเรายกเลกิไดไหม แลวเราประกาศใหเขาใหมไดไหม 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย - เงินเราก็ตองหามาใหมเพราะเงินนั้นก็จะตกเปนเงินสะสม 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ เราก็ตองทํางบประมาณใหมตองเอาเงินเขาไปใหม 
นายก อบจ.นว. 
  
นางจิตรา  หมีทอง 
ประธานสภา อบจ.นว. - แปลวาโครงการของทั้งสองทานนี่ก็คือตกกอน 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย - อันนี้ยังไมจบขั้นตอน 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ 
นายก อบจ. นว. 
 
นางจิตรา  หมีทอง - ขอบคุณคะ ไดรับคําตอบแลวนะคะ เชิญทานชุติมา คะ 
ประธานสภา อบจ.นว.  
 
นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ - เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
เลขานุการสภา อบจ.นว. ดิฉันนางสาวชุติมา  เสรีรัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

อําเภอลาดยาว ก็จะเปนเรื่องของการติดตามเรื่องนะคะ ที่วาไดมีการพูด 
ในสภาไปก็หลายเดือนแลว เกี่ยวกับเรื่องเปนโรงงานชีวมวล เกี่ยวกับโรงไฟฟา 
ชีวมวลที่อําเภอแมวงก ซึ่งเราไดมีการแจงในการประชุมสภาวา ณ  วันนั้น 
ไดมีการใชตนไมในการที่เอาไปทําผลิตเปนไฟฟาซึ่งจริง  ๆแลวไฟฟาชีวมวล 
มันไมใชใชตนไมทั้งตน นะคะก็ ไดมีการสอบถามในสภาแลวก็ผานมาก็หลาย
เดือนก็ยังไมไดมีการตอบกลับมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของและก็ ณ วันนี้
โรงไฟฟานั้นก็ยังดําเนินการใชไมยืนตนตามทองไรปลายนาหรือวาพวก
ชาวบานเอามาขายซึ่ง ณ วันนี้เราก็จะไดรูวาพวกเราไดรับผลกระทบทั้งหมด 
ไมวาภาวะโลกรอนก็ดี ไมวาอะไรก็ดีหนวยงานราชการก็พยายามใหปลูกตนไม
อยูสิบป ยี่สิบปยังไมทันโตเลย ตายกอนและที่โตไปแลวก็เอาไปทํา
ชีวมวล ซึ่งถามวาประโยชนที่ไดรับหรือผลประโยชนที่ไดรับแนนอนวา 
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มันไมคุมกันนะคะ แตถามันโรงไฟฟาชีวมวลโดยตามหลักความเปนจริงแลว
มันตองใชพืชหรือพวกตนออย มันอาจจะทําใหเกิดไฟฟาได ถาเกิดเปน 
ฟางขาวก็ไมไดซึ่ง ณ ตรงนี้อยากจะฝากทานประธานสภาไปยังฝายบริหาร  
ลองตรวจสอบแลวก็ดําเนินการใหมันถูกตองตามวัตถุประสงคตามครรลอง
คลองธรรมที่มันควรจะเปน นะคะ เพราะวามันก็เห็นตนไมที่ถูกตัดรูสึกไม
คอยดีเทาไหร นะคะ ก็ขอฝากดวยและขอใหติดตามเรื่องใหไดรับคําตอบได
เร็วที่สุด นะคะ ขอบคุณมากคะ 

 
นางจิตรา  หมีทอง    - คะ ทาน ผอ.พีระพงษ  ไดสอบไปแลวหรือยงั 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย - ขออนุญาตตอบนิดหนึ่งนะครับ คือเราทําหนังสอืไปนานแลวทานประธาน 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ เซน็ไปนีล่ะครบั เดี๋ยวเราจะไมไปแตหนงัสอือยางเดียวแลวเดีย๋วใหทาง 
นายก อบจ.นว. เจาหนาที่ไปตามทางอุตสาหกรรมวาเขาจะตอบเราไดไหม หรือไดขอมูลตอบ

ดวยวาจาแลวจดมาแลวมารายงานใหที่ประชุมทราบแลวกันครับ 
 
นางจิตรา  หมีทอง - ก็ฝากทานสื่อมวลชนดวยละกันนะคะ ใหเอาเรื่องสภาไดมีพูดเรื่องนี้ไป 
ประธานสภา อบจ.นว. เราก็ไมรูวา ผูอนุญาตคือใคร ก็เขียนรวมๆ ไปแลวกันนะคะ เพราะวามันนาน

มากแลววาทางสภาไดหวงในเรื่องของสิ่งแวดลอม นะคะ ก็เปนวาเดี๋ยวเราตาม
เรื่องนี้นิดหนึ่งแลวเอาขอมูลที่แทจริงวาการไดรับอนุญาตอยางไรแลวเขามา
ในชองทางไหน เราจะไดมาตอบทานสมาชิกฯ เผื่อวามันจะมีในอําเภออื่น
เกิดขึ้นอีกจะไดรูทิศทางวามันเปนอยางไร ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ ถาไมมี
ขอปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  
ประจําป 2562 วันที่ 22  พฤษภาคม 2562  ณ บัดนี้คะ 

 
ปดประชุม 12.45  น. 
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